

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรและบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา เวลาหรือทุนทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญต่อการศึกษาวิจัย ซึ่งไม่อาจจะละเลยโดยง่ายได้ถึง ๓ ที่นี้ได้

ก่อนอื่นผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นทุนของมูลนิธิจึงได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้วิจัยในส่วนนี้ลงได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยรังสิตที่ให้เวลาและโอกาสแก่ผู้วิจัยในการลาศึกษาต่อ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้เข้ามาแสวงหาความรู้ทางด้านสังคมวิทยา ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเวลานานถึง 4 ปี ซึ่งนี่ทำให้ผู้วิจัยได้พบกับอาจารย์ผู้ที่ได้ช่วยเหลือในด้านของการศึกษาหาความรู้และแนะนำแนวทางของการศึกษาวิจัย ตลอดจนเสนอข้อควรปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การศึกษามีความถูกต้องสมบูรณ์และมีระดับของความน่าเชื่อถือสูง โดยเฉพาะท่านแรกคือ อาจารย์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ ผู้เป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย สำหรับอาจารย์ท่านอื่น ๆ คือ อาจารย์ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์สถิตย์ นิยมญาติ และอาจารย์นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

ส่วนบุคคลสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงภาพของความเป็นรักร่วมเพศในแนวทางการศึกษาค้นคว้านี้ต้องการจะค้นพบ ก็คือ ประชากรผู้รักร่วมเพศทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเสียสละเวลามามากแล้วถึงความรู้สึกร่วมกันแท้จริงเกี่ยวกับการเป็นเกย์ของตนเอง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคงไม่สามารถได้พบกับเกย์ผู้มีความเอื้อเฟื้อ หากไม่มีเพื่อนที่แสนดีได้แนะนำผู้วิจัยให้รู้จักกับพวกเขา ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งความกรุณาของเขาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องระลึกไว้เสมอมา

มากไปกว่านั้น ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้รับทั้งน้ำใจและกำลังใจจากเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโทสังคมวิทยาหลาย ๆ ท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะทุกฝ่ายที่พยายามช่วยเหลือและสละเวลาเป็นธุระให้ในหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งผู้วิจัยขอขอบคุณและส่งความปรารถนาดีไปยัง

ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั่งถึงสุด
กระบวนการวิจัย

บงกชมาศ เอกเยี่ยม

พฤษภาคม 2532